

ภาวะตลาดเงินบาท : เปิด 29.95/99 แนวโน้มอ่อนค่าหลังดอลลาร์แข็ง ให้กรอบวันนี้ 29.90-30.05

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (17 ก.พ. 2564)--นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงเทพ เปิดเผยว่า เงินบาทเปิดตลาดเช้านี้อยู่ที่ระดับ 29.95/99 บาท/ดอลลาร์ อ่อนค่าจากเอ็นวานที่ปิดตลาดที่ระดับ 29.88 บาท/ดอลลาร์ เงินบาทวันนี้ยังมีแนวโน้มอ่อนค่าได้บ้าง จากทิศทางของดอลลาร์สหรัฐที่ปรับแข็งค่าขึ้น แต่คงต้องดูว่าเงินบาทจะผ่านแนวต้านที่ 30.00 บาท/ดอลลาร์ ไปได้หรือไม่

"ตอนนี้ดอลลาร์มีแนวโน้มแข็งค่า ช่วงนี้สินทรัพย์เสี่ยงลงไปค่อนข้างเยอะ" นักบริหารเงินระบุ นักบริหารเงิน คาดว่า วันนี้เงินบาทจะเคลื่อนไหวในกรอบ 29.90-30.05 บาท/ดอลลาร์ THAI BAHT FIX 3M (16 ก.พ.) อยู่ที่ระดับ 0.31430% ส่วน THAI BAHT FIX 6M อยู่ที่ระดับ 0.33039%

* ปัจจัยสำคัญ

- เงินเยนอยู่ที่ระดับ 106.00 เยน/ดอลลาร์ จากเอ็นวานที่ระดับ 105.32 เยน/ดอลลาร์
- เงินยูโรอยู่ที่ระดับ 1.2080 ดอลลาร์/ยูโร จากเอ็นวานที่ระดับ 1.2125 ดอลลาร์/ยูโร
- อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของรพท.อยู่ที่ระดับ 29.871 บาท/ดอลลาร์
- ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ (EIC) ธนาคารไทยพาณิชย์ ประเมินว่า เศรษฐกิจไทยในปี 64 มีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างช้าๆ และยังมีความเสี่ยงหลายประการ โดยประมาณการล่าสุดของ EIC คาดไว้ว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้มีแนวโน้มขยายตัวที่ 2.2% เป็นการฟื้นตัวอย่างช้าๆ ซึ่งมีข้อจำกัดสำคัญตามการท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มฟื้นตัวช้า โดย EIC คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเพียง 3.7 ล้านคนในปีนี้ ขณะที่กำลังซื้อในประเทศ คาดว่าจะมีการฟื้นตัวช้าเช่นกัน จากการระบาดรอบใหม่ในช่วงต้นปีที่จะไป ช้ำเต็มแผลเป็นเศรษฐกิจที่มีอยู่ ได้แก่การปิดกิจการและการว่างงานที่อาจเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อภาคประชาชน
- ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในปี 2564 จะขยายตัวได้ที่ 2.6% (กรอบประมาณการที่ 0.0-4.5%) หากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่มีแนวโน้มลดลงและสามารถควบคุมได้ในสิ้นเดือน ก.พ. ในขณะที่ภาครัฐได้ออกมาตรการเยียวยาผลกระทบทางเศรษฐกิจทั้งโครงการ "เราชนะ" "เราสู้กัน" ที่ครอบคลุมผู้ที่ได้รับผลกระทบราว 40 ล้านคน ตลอดจนมาตรการทางการเงินที่ช่วยบรรเทาภาระหนี้สินของทั้งผู้ประกอบการและประชาชนรายย่อย น่าจะช่วยให้เศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกของปี 2564 หดตัวไม่ลึกเท่ากับที่เคยเกิดขึ้นในช่วงการระบาดรอบแรกในปีก่อนหน้า
- สศช.ชี้เศรษฐกิจปีนี้มีส่งออกเป็น "พระเอก" และรัฐบาลตัดสินใจเข้าร่วมซีพีทีพีพี ช่วยสร้างโอกาสสินค้าไทย ช่วยฟื้นเศรษฐกิจลงทุนในอนาคต และกำหนดข้อสงวนในเรื่องที่ไทยยังไม่พร้อมได้ ขณะที่กระทรวงพาณิชย์ หวัง ผอ.ดับบลิวทีไอคอนใหม่ ช่วยให้การเจรจาการค้าโลกดีขึ้น ซึ่งจะเป็นผลดีการค้าต่อไทย

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำ หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

- เปิดฉากชกฟ็อกวันแรกฝ่ายค้านพุ่งเป้าฆ่าแหละนายกข บริหารล้มเหลว-เอื้อพวกพ้อง-โยงบ่อน "สุทิน" ชัดนักกู่ก้อหนีแล้ว 9 ล้านล้านบาท ด้าน "ประยุทธ์" งดคลิบไต้ลั่นเดินหน้าสาบปัญหาเย็นเย็นเรื่องส่วยบาทเดียวก็ไม่รับ ขณะที่คมนาคม ยันเดินหน้าสาบ "ค่าโง่โงปเวลล์" ชงคลังชี้ขาด

- องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้เตือนให้ประเทศในทวีปแอฟริกา 6 ประเทศคอยเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่า (Ebola) หลังจากมีการตรวจพบการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่าในสองประเทศของทวีปแอฟริกาอย่าง "กินี" และ "สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก" เมื่อสัปดาห์ก่อน

- สกุลเงินบิตคอยน์พุ่งขึ้นทะลุหลัก 50,000 ดอลลาร์เป็นครั้งแรกวันนี้เมื่อเวลาประมาณ 19.30 น. ตามเวลาไทย ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 50,584.85 ดอลลาร์ หรือประมาณ 1,515,000 บาท ก่อนที่จะแผ่วลงเล็กน้อยเนื่องจากนักลงทุนได้เทขายเพื่อทำกำไร

- ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมื่อคืนนี้ (16 ก.พ.) หลังจากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขา นิวยอร์กเปิดเผยดัชนีภาคการผลิตพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 7 เดือน รายงานการประชุมประจำเดือนม.ค.ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เพื่อจับสัญญาณเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยของเฟดในอนาคต

- สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดร่วงหลุดจากระดับ 1,800 ดอลลาร์เมื่อคืนนี้ (16 ก.พ.) โดยได้รับแรงกดดันจากการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ และสกุลเงินดอลลาร์ที่แข็งค่า นอกจากนี้ นักลงทุนยังเทขายทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัยหลังจากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขา นิวยอร์กเปิดเผยดัชนีภาคการผลิตพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 7 เดือน

- ตลาดจับตาดัชนีภาคการผลิตจากเฟดนิวยอร์ก เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดนำ (leading indicator) สำหรับดัชนีภาคการผลิตทั่วประเทศของสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM) โดยในเดือนม.ค. ดัชนีภาคการผลิตของ ISM ร่วงจากระดับสูงสุดในรอบกว่าสองปี ลงมาอยู่ที่ 58.7 อย่างไรก็ดี นับเป็นเดือนที่แปดติดต่อกันที่ดัชนียังคงอยู่เหนือระดับ 50 ซึ่งเป็นเส้นแบ่งระหว่างภาวะขยายตัวกับภาวะหดตัว

- นักลงทุนจับตารายงานการประชุมเดือนม.ค.ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ซึ่งมีกำหนดเปิดเผยในวันนี้ตามเวลาสหรัฐ เพื่อจับตาทิศทางอัตราดอกเบี้ยของเฟด หลังจากที่นายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟดได้ส่งสัญญาณเมื่อเร็ว ๆ นี้ว่า เฟดจะตรึงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับต่ำต่อไปเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการจ้างงาน

- ข้อมูลเศรษฐกิจด้านอื่นๆของสหรัฐที่มีกำหนดเปิดเผยในสัปดาห์นี้ ได้แก่ ยอดค้าปลีกเดือนม.ค., ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนม.ค., การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนม.ค., สต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจเดือนม.ค., ดัชนีตลาดที่อยู่อาศัยเดือนก.พ.จากสมาคมผู้สร้างบ้านแห่งชาติ (NAHB), จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์, ตัวเลขการเริ่มสร้างบ้านและการอนุญาตก่อสร้างเดือนม.ค., ดัชนีการผลิตเดือนก.พ.จากเฟดฟิลาเดลเฟีย, ราคานำเข้าและราคาส่งออกเดือนม.ค., ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นต้นเดือนก.พ.จากมาร์กิต, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นต้นเดือนก.พ.จากมาร์กิต และยอดขายบ้านมือสองเดือนม.ค.

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะให้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำ หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้